



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  
0-2649-5000 / 0-2259-7166

# ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

# SWU WEEKLY



16 มกราคม วันครู

วันพุธที่ 14 มกราคม 2552

ฉบับที่ 0082

## พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มศว - ม.เซนได บรรลุเป้าประสงค์



### บัณฑิต-มหาบัณฑิตใหม่ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2550 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4,226 คน ณ อาคารกีฬา1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2552 อ่านต่อหน้า 2



### ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนได ศาสตราจารย์ Taiji Hozawa (President of Sendai University) ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเซนได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร มศว ในการนี้มี รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงาน อ่านต่อหน้า 2

### โครงการรักการอ่าน เปิดตัวเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการภาษาไทยเข้มแข็ง และ "รักการอ่าน" (มศว 60 ปี) โดยเปิดตัวเว็บไซต์ "ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย" เพื่อให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางภาษา วัฒนธรรม และวรรณคดีไทย โดยมีนักวิชาการทางภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีไทยเป็นผู้ให้ความรู้ไขข้อข้องใจแก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาและเยี่ยมชมได้ที่ <http://thaiqa.swu.ac.th>

### ดร.เรณู สุขารมณ์ คณบดีคนแรก สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ มศว

คณบดีคนแรกของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยฯ ลาสุดได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 โดยมีพัฒนาการมาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (เดิม) ที่เคยสังกัดในคณะสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ อ่านต่อหน้า 2

### มศว' พุด วิทยาลัยวิชาการศึกษา

เร่งปฏิรูปศึกษาศาสตร์-แม่พิมพ์ ดึงเขต พท. ให้ทุนหวักระเทยเรียนครู อ่านต่อหน้า 2

## มหาวิทยาลัยเซนได

หลังจากการที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนไดภายใต้การนำของ Mr.Yoichi Kobayashi (Senior Director International Economy and Tourism Department, City of Sendai) ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยือนและหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 โดยในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเซนไดต่างมีความคิดเห็นร่วมกันในการที่จะตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้จากทั้งสองมหาวิทยาลัยในระดับต่างประเทศ

ข้อเจรจาในวาระดังกล่าวมีการหารือและกำหนดทิศทางของข้อตกลงในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มศว ภายใต้การนำของ รศ.พญศรี ศุภเศรษฐี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม กระทั่งข้อตกลงสัญญาดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สัญญาความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัย จะทำการแลกเปลี่ยนวิชาการกับคณะพลศึกษาและวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมของ มศว ในแง่ของ Sport Intelligence & Mass Media ซึ่งทางวิทยาลัยเซนไดนั้นมีศักยภาพความพร้อมเพราะมีภาควิชา Sport Intelligence & Mass Media สอดคล้องกับความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาเอกต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมของ มศว ได้เปิดสอน โดยเฉพาะสาขาวิชาเอกสื่อมัลติมีเดีย เช่นเดียวกับความเชื่อมโยงของความรู้และทักษะในด้านการกีฬาของคณะพลศึกษาที่สามารถทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยได้ในระดับประเทศ เช่น การมีนักกีฬาทีมชาติ

แม้ว่ามหาวิทยาลัยเซนไดจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ของญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดได้เพียง 2 ปีกว่า ในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอายุครบ 60 ปีในปีนี้ แต่ทั้งสองมหาวิทยาลัยก็มีชื่อเสียงและมีศักยภาพในการเป็นสถาบันการศึกษาระดับประเทศที่ได้รับความนิยมซึ่งจากทัศนะของศาสตราจารย์ Taiji Hozawa (President of Sendai University) กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเซนไดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ได้ เปิดภาควิชา Sport Intelligence & Mass Media ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของคนญี่ปุ่นที่ขณะนี้หันมาสนใจในสุขภาพร่างกายกันอย่างเข้มแข็ง ภาควิชานี้จะเน้นการผลิตบัณฑิตที่จะมีความรู้ รุ้ลึกและรู้งจริงเรื่องกีฬาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา นักกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอนการกีฬา นักกายภาพบำบัด ไม่เฉพาะต้องเป็นครูพลศึกษาหรือนักกีฬาเท่านั้น ความคิดที่จะเกิดการผนวกวิชาการความรู้ทางด้านการกีฬาและมีเดียเข้าด้วยกันกันน่าจะเป็นมิติใหม่ในวงการศึกษานั้นวันก็จะแยกจากกัน

ไม่ได้ในโลกสมัยใหม่" ความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้จะช่วยพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของนิสิตและคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ขยายฐานความรู้ไปสู่มิติใหม่ที่อาจไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการศึกษาดูเฉพาะมุมมองในเรื่องของการนำความรู้ด้าน Sport Intelligence ไปสู่วงการ Media ที่เป็นในเชิงของการกีฬาและจะก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมความรู้ใหม่ที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในท้ายที่สุด

## บัณฑิต-มหาบัณฑิตใหม่ มศว

ปีนี้มีผู้สำเร็จระดับปริญญาเอก 61 คน ปริญญาโท 1,192 คน ประกาศนียบัตร 67 คน และปริญญาตรี 2,906 คน รวม 4,226 คน

โดยในปีนี้มีสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์เอกวิทย์ ณ ถลาง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา นายโรจน์ ลาลกวดรา ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

ในปีนี้มีนิสิตทั้งในวงการบันเทิงและวงการกีฬาที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย อาทิ นางสาวคณินิจจักรสมิทานนท์ (รตเมธ) บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า "ภูมิใจที่สุดในชีวิต ใช้เวลาเรียน 4 ปีแต่กว่าจะจบได้ก็เหนื่อยมากเพราะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เกล็ดลับความสำเร็จคือแบ่งเวลาให้เป็นไม่ขาดเรียน และอ่านหนังสือสม่ำเสมอ"

โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชโอรสความตอนหนึ่งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า สังคมโลกทุกวันนี้ มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกง่ายดาย ด้วยวิธีที่หลากหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนคนในสังคมจึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกด้านได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น บางอย่างมีคุณประโยชน์ แต่บางอย่างอาจมีโทษแฝงอยู่ หากบุคคลมักใจเชื่อทุกเรื่องทุกอย่างโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นได้ ดังนั้น เมื่อบัณฑิตได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม จะต้องพินิจพิจารณาเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งทุกแง่มุม ด้วยการจำแนกแยกแยะให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นเหตุ ส่วนที่เป็นผล ลำดับความเกี่ยวเนื่องของเหตุและผล ตลอดจนแหล่งที่มาและจุดหมายในการเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ด้วย จากนั้นคอยวินิจฉัยตัดสินโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน ว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การเชื่อถือมากน้อยเพียงใดทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะไม่หลงผิด เชื่อผิด และสามารถเลือกสรรเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

เป็นจริงไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงานได้ จึงขอฝากให้บัณฑิตนำไปพิจารณา และหมั่นฝึกฝนปฏิบัติให้เชี่ยวชาญชัดเจน

## ดร.เรณู สุธารมณ คณบดีคนแรก

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุธารมณ คณบดีคนแรกของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ กล่าวว่า ตนได้เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการย่อยที่เรียกว่า Site Event เรื่อง "Living with Nature through Oriental Wisdom for Our Common Future" ในการประชุมสัมมนานานาชาติของ IUCN World Conservation Congress ครั้งที่ 4 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 5-10 ตุลาคม 2551 โดยกิจกรรม Site Event นี้จัดในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก IUCN ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาใหม่ที่ จะช่วยให้เกิดการสมดุลระหว่างแบบแผนการผลิตและการบริโภคภายใต้ภูมิปัญญาตะวันออก (Oriental Wisdom) ที่เน้นการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดและยั่งยืน

(Oriental Wisdom) เป็นการนำผลการศึกษบางส่วนที่ได้จากการศึกษาโครงการวิจัย "การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่พลสกนิกรชาวไทยมาเกือบ 3 ทศวรรษ ต่อมพบว่า ชาวบ้านในชุมชน และองค์กรเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย ได้ทำความเข้าใจและนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ช่วยแก้ปัญหาความยากจน ช่วยยกระดับกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจไทยให้ปลอดภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2540 ได้ระดับหนึ่ง จนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แผ่ขยายซึมซับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างขึ้น ในขณะที่วิถีชีวิตของนักการเมืองตลอดจนหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังคงติดขัดอยู่กับแนวคิดการพัฒนาประเทศแบบเดิม

หลังสิ้นสุดโครงการวิจัยของมูลนิธิฯ นี้ ได้เกิดเครือข่ายนักวิชาการและนักพัฒนา รวม 5 ประเทศ เขาร่วมการประชุมสัมมนาในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ท่านผู้หญิง ดร.สุภาวีย์ เสถียรไทยประธานมูลนิธิฯ) ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุธารมณ เป็นนักวิจัย

## "บสว"ชุด"วิทยาลัยวิชาการศึกษา"

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า การพัฒนาครูประจำการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องได้รับการสนับสนุน และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะโลก และความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูประจำการทั่วประเทศ

ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ มศว มีแนวคิดเรื่องนี้อย่างยาวนาน อีกทั้ง ขณะนี้ มศว กำลังปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งอาจนำหลักการบางอย่างเมื่อสมัยที่ มศว เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ แต่รักษาความเข้มแข็งในเรื่องคณะต่างๆ ที่เขาร่วมผลิตครู โดยใช้คณะวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา เขามาร่วมผลิต ในโครงสร้างของวิทยาลัยวิชาการศึกษาใหม่จะตั้งศูนย์เพื่อพัฒนา ฝึกอบรม แบ่งปันประสบการณ์ขึ้นมา โดยร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาคู่มือประจำการทั้งระบบ สามารถวางแผน วางโปรแกรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ มศว ต้องเตรียมเครือข่ายให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยทำงานในส่วนนี้ด้วย ความร่วมมือครั้งนี้ ศธ. ต้องรับรู้ และต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณ "การปฏิรูปการศึกษาศาสตร์เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา จะทำให้ มศว มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ขยายบทบาทการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งมากกว่าเดิม เน้นปริญญาโท และเอก คัดเลือกเด็กระดับหัวกะทิของทุกจังหวัด มาเรียนครู เตรียมเสนอโดยให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต ให้อุปการะเด็กเก่งเขาเรียนครู คาดว่า ต้องได้เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย 3.5 ขึ้นไปเข้ามาเรียนครู และต้องมีอัตราให้เด็กกลุ่มนี้กลับเข้าไปทำงานในเขตพื้นที่ตัวเอง" ศ.ดร.วิรุณ กล่าว

ศ.ดร.วิรุณกล่าวว่า นอกจากนี้ ต้องขยายบทบาทการวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น บริการวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะครูประจำการ อีกทั้งต้องวางโรงเรียนสาธิต มศว ทั้งประสานมิตรและปทุมวัน ในระดับประถม และมัธยม ต้องเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องค้นคว้าทดลองด้านการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การวิจัย จะเห็นว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการต่อยอดคณะศึกษาศาสตร์ที่ มศว ให้เติบโตขึ้น ขยายวงกว้างในการทำงานให้มากขึ้น คาดว่า การจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา จะนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะจัดตั้งได้เต็มรูปแบบในช่วงกลางปีนี้ เพราะขณะนี้ทีมทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษา มศว ทำงานคืบหน้าไปหลายเรื่อง ทั้งการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูป องค์กรการวิจัยเพื่อหารูปแบบใหม่ของวิทยาลัยการศึกษา ในปีนี้ มศว ได้งบประมาณ 10 ล้านบาทเพื่อปฏิรูปการศึกษาศาสตร์



■ คิด - คมวาทกรรม

วิบูล ถึงเจริญ

มหาวิทยาลัยต้องนำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และการปฏิบัติของคนในสังคมและชุมชน ซึ่งมียุ่เป็นจำนวนมาก เข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เพื่อปรับทิศทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ให้อยู่บนฐานความรู้ที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาและการดำรงชีวิต

■ นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว

สมเ้า

“ ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้วาระครบ 60 ปี มศว (28 เมษายน 2552) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่สามารถบริหารจัดการอย่างถ้อยที่ถ้อยอาศัย หรือปล่อยให้ตามยถากรรมได้ “คุณภาพย่อมรวมชอมไม่ได้” (Quality cannot be compromised) เราต้องบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต บริหารบนมาตรฐานและ คำนึงชีวิตคุณภาพบนอัตลักษณ์ บนวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาที่ต้องก้าวไปสู่การปฏิรูป การปรับเรือและสร้างองค์กร”

**การประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 3**

วันที่ 21 - 22 มกราคม 2552

ณ อาคารวิจิตรศิลปศาสตร์ ๖๐๐ ศูนย์พัฒนาศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**หอณาฬิกาอาคารวิจัยฯ ช่างรุ่! ศูนย์พัฒนาฯ เร่งชอม**

หอณาฬิกาที่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ช่างรุ่และเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานไดงาน สาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพได้ติดต่อบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทอื่น ๆ 3 - 4 บริษัท และบริษัทจากคำแนะนำของหน่วยงานอื่นๆ มาดำเนินการชอมบำรุงแต่ไม่สามารถดำเนินการชอมแซมได้ เนื่องจากอะไหล่และวัสดุต่าง ๆ ไม่มีในสายการผลิต ปัจจุบันได้รับงบประมาณในการปรับปรุง ชุดควบคุมระบบใหม่ คาดว่าจะดำเนินการเปิดชองหาบริษัทผู้รับจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2551 และดำเนินการปรับปรุงนาฬิกาให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552

งานสาธารณูปโภค จิงชองอภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ จัดทำปฏิทินประจำปี 2552 เพื่อมอบแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน ติดต้อชองรับได้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ (อาคาร PR SWU)

■ บุ๊คโฟกัส

กัทสวส กอชกอน



**ป่า...คือมหาวิทยาลัย**

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อเขียนที่เต็มไปด้วยถ้อยคำอันเปี่ยมพลังและทรงคุณค่าต่อการระลึกและสำนึกในคุณค่าของป่าและสรรพสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ผืนป่าบนเนื้อที่ในศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-ป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยชาวต่างประเทศหลายเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์นักเขียนนักคิดเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกระทั่งเรื่องราวของ“เต่าปูลู”เต่าน้ำจืดที่มีขนาดหัวโตจนไม่สามารถหดหัวเข้าและคืนเข้าในกระดองได้ค่างกล่าวที่ว่า“หดหัวเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดอง” คงใช้ไม่ได้กับเต่าปูลูที่ยังอยู่และไม่ได้หายไปไหน

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนหนึ่งได้เคยสัมผัสผืนป่าที่ มศว นาแห้ว กันแล้วต่างรู้จักกับสภาพอากาศ ความหนาวเย็นและธรรมชาติป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย ไกลจากความเจริญในเมืองหลวงแต่ก็ใกล้ชิดกับชุมชน และอยู่ในกระแสสำนึกให้เรารู้ทุกคนต้องหวงแหนและเรียนรู้ธรรมชาติกับมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

(หนังสือในโครงการจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ การศึกษาธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-ป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย)

## รับสมัครร่วมปฏิบัติการเขียน หนังสือราชการ รุ่นที่ ๑

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2552 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบริบท และห้องวิทยุธรรมศร อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยภายในงานจะมีการเสวนาหัวข้อ "วัฒนธรรมภาษาไทย ภาษาราชการ และราชาศัพท์" (ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.อัมพร สุขเกษม รศ.อัศรา บุญทิพย์ และ อ.พัทธยา จิตต์เมตตา) และการบรรยาย หัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ" โดย อ.นภลัย สุวรรณธาดาและคณะ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบการเขียนหนังสือราชการและมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเรณู ชงกุลจีระ โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 6204 / e-mail : aom1313@hotmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2552

## ปล่อยลูกเรียนรู้อิสระพัฒนา ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

รศ.ดร.เยาวพา เศษะคุปต์ อาจารย์สาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย : กระบวนการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยในทศวรรษใหม่ กล่าวไว้ในขณะนี้แนวคิดทางการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีรูปแบบการพัฒนาทางภาษาหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงสมองเป็นฐานในการเรียนรู้มากขึ้น แต่เดิมแนวคิดการพัฒนาภาษาในเด็กปฐมวัยเราจะเริ่มจากการทำให้เด็กคัดเขียนอ่าน สะกดคำให้ถูกต้อง เขียนให้ได้ เน้นการท่องจำเป็นหลัก แต่แนวคิดการพัฒนาภาษาเด็กแนวใหม่นั้นใช้วิธีการบูรณาการแบบองค์รวม เน้นกระบวนการทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พ่อแม่ครูต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ปกครองยังเข้าใจผิดว่าเมื่อส่งลูกไปเรียนลูกต้องอ่านได้เขียนได้

การเรียนภาษายุคใหม่เราต้องดูประสบการณ์ของเด็กเป็นหลัก เด็กแต่ละคนจะมีประสบการณ์แตกต่างกัน จากนั้นเราก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเด็ก ต้องประกอบด้วยทักษะ 4 ส่วนคือการฟัง พูด อ่านและเขียน ในเด็กปฐมวัยเราต้องเริ่มจากการให้เขาฟังมากๆ จากนั้นจึงสอนพูด อ่านและเขียน แต่เดิมเราเชื่อว่าเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนเราต้องจับเด็กคัดเขียน ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด

"การเรียนภาษาของเด็กปฐมวัยควรทำให้เกิดการบูรณาการและเกิดความสมดุลในการใช้ภาษา ถ้าจะให้ได้ผลดีเด็กๆ ต้องเรียนภาษาจากประสบการณ์ปกติ เวลาเด็กอยู่ที่บ้านเขาจะเกิดประสบการณ์ทางภาษาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ประสบการณ์ทางภาษาจะมาจาก การฟัง การพูด การสังเกต การมองเห็น จากนั้นจึงเข้าสู่การอ่านและเขียน การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ได้พูดคุย ได้ฟัง

หรือเวลาที่พ่อแม่อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้เด็กฟัง หรือให้เด็กดูรูปภาพ ภาษาที่เด็กได้รับในลักษณะนี้เป็นภาษาที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งสิ้น ถือเป็นภาษาที่เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ พ่อแม่ ครู จึงควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเป็นหลัก เด็กปฐมวัยไม่ควรเรียนภาษาที่เป็นรูปแบบมากนัก ไม่ต้องเน้นการคัดเขียนอ่าน"

รศ.ดร.เยาวพากล่าวอีกว่า บางโรงเรียนต้องการจัดการศึกษาให้ลูกใจพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่สมัยนี้ต้องการให้ลูกอ่านออกเขียนได้ จึงอยากเสนอแนะสถานศึกษาที่เปิดสอนเด็กในระดับปฐมวัย และพ่อแม่ว่า ทำอย่างไรจะพัฒนาภาษาให้เด็กโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติให้เขาสนุกที่จะฟัง พูดและเล่นเพื่อให้เกิดความสนุก แต่การสอนโดยให้เด็กเขียนและอ่าน พ่อถึงช่วงหนึ่งเด็กจะเบื่อหน่ายการเรียน และทำให้พัฒนาการทางภาษาลดลงอย่างน่าเสียดาย



## โต๊ะข่าว มศว

นิทรรศการ 3 DIMENSION DISTINCTION DECONSTRUCTION สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการ 3 DIMENSION DISTINCTION DECONSTRUCTION นิทรรศการที่นำเสนอผลงานการออกแบบในเชิง 3 มิติ ผ่านการถ่ายภาพจินตนาการบนผืนผ้าที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ของนิสิตวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 23 มกราคม 2552 ณ หอศิลป์กรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 - 260 - 0123 ต่อ 5118

สวัสดิการเงินกู้ ใ้ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มศว เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้เองที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยคุณสมบัติของผู้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานประจำ เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง หรือถูกสั่งให้พักราชการ และต้องมีเงินเดือนเพียงพอให้หัก เพื่อชำระเงินกู้ยืม คืน จำนวนเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)/คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท/เดือน เอกสารประกอบการกู้ยืม โบนัสธนาคาร โบนัสรัฐบาล โบนัสเงินเดือน สำเนาสัญญาจ้างหลักประกันการกู้ยืมส่วนบุคคล ค่าประกัน โดยเป็นข้าราชการ พนักงานที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 ราย การชำระเงินกู้ ชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนภายใน 2 ปี (24 เดือน) นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่เหรียญกู้ กองทุนสวัสดิการ ได้จ่ายเงินกู้ยืม และผู้กู้ยืมเงิน จะต้องยินยอมให้กองคลังหักเงินเดือน จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ยืมเสร็จสิ้น สำหรับกรณีของพนักงานที่รับค่าจ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการหักเงินส่งเหรียญกู้ กองทุนสวัสดิการ สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่งานสวัสดิการบุคลากร อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ชั้น 1 โทรศัพท์ภายใน 5725 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552

## Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2551**  
อบรม: ของเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ "การแต่งงานเพื่อการสมรสงาน" ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
- วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552**  
พิเศษ : ศิลปกรรมแสดงละครเวทีเรื่อง "คุณหมอละแ้วไม่ไร" หน่วยงานักชน ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552**  
พิเศษ: วันครู
- วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552**  
พิเศษ : คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ "เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยาควิทยา" ณ ศูนย์มรดกบ้านวังกะ อำเภอลำลูกเกดบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552**  
พิเศษ : คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกประสบการณ์นิสิตศิลปสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาวันที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 6 มีนาคม 2552 ณ ชั้น 9 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประสานมิตร
- วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมในวันนี้
- วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552**  
พิเศษ : นิทรรศการ: คณะศิลปกรรมศาสตร์จัด นิทรรศการ 3 DIMENSION DISTINCTION DECONSTRUCTION ณ หอศิลป์กรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์



อาจารย์บรรด ศัสวี ประธานกรรมการโครงการเยาวชนไทยรักภาษาไทย จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 "บทบาทอิทธิพลของภาษาพูด" โดยเชิญวิทยากรทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชนมาให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ฝึกฝน มีอัสวี และสภานักเรียนร่วมประกวดการพูดบทกวีอิทธิพลในการแก้ปัญหา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร



พศ.ดร.ชงอาจ นัยวัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2552 โดยมี รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และชมแสดงศิลปะพื้นเมืองของนิสิตโครงการเพชรไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551



พศ.สโณภา เลิศธวัช คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จและรายงานปริญญาบัตร ประจำปี 2550 ณ หอศิลป์นิสิตแสดงสำหรับการศึกษาเด็ก นายสวทวิงดิ (สทเม) นายพลัดไทย (พล) และนางสาวฉวีสินธ์ (น้ำฝน) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2552 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว



รศ.ดร.อริยศรี ธีบุญสง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมบวงสรวงโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "สาธิตการทอของอัญญาควัฒน: คานและผ้าแบบภูไท" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ณ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้เชิญเกียรติจากคุณดวงใจ มีกิจวาน เป็นวิทยากร

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกล่าข่าว (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5666 หรือ 02-259-7166

ติดต่อลงโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว โทร 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ